

**ต้นทุน** - นักวิเคราะห์ไบรคเกอร์ชี้หน้า  
ส่องเป้าหุ้น ABM สูงสุดที่ 2.51 บาท  
เฉลี่ยที่ 2.42 บาท มองแนวโน้มกำไรสุทธิ  
ปี 2561 เฉลี่ยโต 166% ตามแนวโน้ม  
ความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลเติบโตอย่าง  
ต่อเนื่อง → **อ่านต่อหน้า 31**

## ไบรคเกอร์ชี้หน้า พื้นฐานสูงสุด 2.51 บ. มองกำไรโตโดดเด่น

### ABM

(ต่อจากหน้า 3)

ทั้งในและต่างประเทศสอดรับนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนทั่วโลก

นักวิเคราะห์ไบรคเกอร์ชี้หน้าหุ้น ABM ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตได้แก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มโรงไฟฟ้าและผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้แปรรูปชีวมวลกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ และกลุ่มที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปจัดจำหน่ายต่อ เป็นต้น

โดยบริษัทจะจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากแหล่งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล (Supplier) ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า ABM จะมีแนวโน้มของผลประกอบการของ ABM ผ่านจุดต่ำสุดในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตกะลาปาล์มในช่วงปีที่ผ่านมาให้มีปริมาณลดลง รวมถึงจากผลกระทบการเร่งการระบายสินค้ากะลาปาล์มของผู้ส่งออกกะลาปาล์มในอินโดนีเซียจากมาตรการการเพิ่มภาษีส่งออก

### ● ผลงานโดดเด่น 166%

โดยในปี 2561 นักวิเคราะห์คาดการณ์ผลประกอบการเติบโตโดดเด่นเฉลี่ยกว่า 166% จากความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการลดการพึ่งพิงโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ลง รวมถึงนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า ในปี 2573

โดยนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ให้เป้าหมายอยู่ที่ 2.50 บาท โดยมีความเห็นว่า ปี 2561 ผลประกอบการโตโดดเด่น จากยอดขายชีวมวลอัดแท่ง (Biomass Pellet) ตามความต้องการของลูกค้าในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจะเริ่มแล้วเสร็จ และปริมาณการขายกะลาปาล์มในต่างประเทศกลับสู่ภาวะปกติจากที่ผ่านมากับได้รับผลกระทบการเร่งจำหน่ายกะลาปาล์มของผู้ขายในประเทศอินโดนีเซีย จากการคาดการณ์การขึ้นภาษีการส่งออกในประเทศอินโดนีเซีย

### ● ไบรคเกอร์ 2.51 บ.

ในขณะที่นักวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด ให้เป้าหมายราคาหุ้น ABM ที่ 2.51 บาทต่อหุ้นโดยมองว่า ABM เป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดหา ขนส่งและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลครบวงจรในเอเชีย โดยคาดว่าผลการดำเนินงานน่าจะผ่านจุดต่ำสุดในปี 2560 จากภาวะการที่ไม้ปกติของฤดูกาลที่ส่งผลต่อจำนวนกะลาปาล์มในตลาด และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อตลาดในต่างประเทศเช่นกัน โดยคาดว่าผลการดำเนินงานจะมีการเติบโตสูงขึ้นในปี 2561 จากกลยุทธ์การเติบโตภายในจากการขยายไปยังธุรกิจต้นน้ำ ประกอบปัจจัยบวกของอุตสาหกรรมสนับสนุนจากความต้องการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นทั่วโลก